

Kính thưa quý đồng hương.

Trước hết tôi xin được tường trình một số chi tiết của buổi họp tại Hội Đồng Thành Phố Milpitas tối ngày 20 tháng 11 năm 2018 đến quý Đồng hương Bắc California

A. Buổi họp không có kết quả như yêu cầu của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta.

1. Đồng hương NV Bắc Cali đã không đến tham dự đông đảo để cùng phản đối việc có mặt của tên văn công DVH tại Milpitas. ( khoảng 25 người tham dự - chỉ có 5 người vào được trong hội trường - Chị Phan Hà ( người đã vận động quý đồng hương ký tên vào thỉnh nguyện thư phản đối sự xuất hiện của DVH tại Milpitas và cũng vận động ông Thị trưởng cùng HĐTP Milpitas đưa vào chương trình nghị sự, Chị Trương Vân Lan, Chị Hai Bắc Kỳ, Niên trưởng Nguyễn Tâm - Cựu SVSQ VBQG Đà Lạt).

Những người còn lại đã không vào được phòng họp vì hội trường đã đầy tràn cư dân của thành phố Milpitas đến để phản đối việc cho mua bán cần sa tại Milpitas - Cảnh sát Milpitas phải đóng cửa phòng họp.

Những người đến sau mà tôi nhận biết như: Bà LINA ( Mẹ ông Thị trưởng Milpitas), Ông bà Phạm Hữu Sơn ( chủ tịch CĐNVQGBCA), Anh Chị Lê Văn Ý & Cao Thị Tình ( LTCG), Chị Hoàng Lan (TNTC), Anh Huỳnh Phong (TD), Anh Nguyễn Đình Lê (CTCT), NT NGẠC, VB Nguyễn Văn Phép, CSQG Nguyễn Văn Thụy (xin lỗi! nếu tôi nhớ lầm tên), Phóng viên Hải Bùi, Mẹ Ca sỹ Vivian và gia đình Cô Thúy (đồng hương San Jose – 5 người) và 2 người bạn Ấn Độ cùng đến ủng hộ ... tất cả phải đứng ngoài hành lang dự thính

b Vì quá cận ngày họp nên trong chương trình nghị sự của thành phố Milpitas đã không có chánh thức ghi tiết mục về vấn đề tên Ca Nô Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện tại Milpitas, tuy nhiên Ông Thị trưởng thành phố Milpitas đã đưa vào chương trình nghị sự ngay khi bắt đầu public forum và có kêu gọi quý đồng hương VN lên phát biểu nhưng Cộng đồng chúng ta chỉ có Chị Phan Hà và Cô Trương Văn Lan đại diện phát biểu mà thôi.

Chị Phan Hà đã chuyển đến ông Thị trưởng và HĐTP Milpitas bản Thỉnh Nguyện Thư được gần 300 chữ ký của đồng hương Bắc Cali, lá thư Phản đối Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Ấn Độ và bản sao của nghị quyết 8236 được ký năm 2013 của HĐTP Milpitas.

■ Vì kết quả của buổi họp đã không đáp ứng được yêu cầu của Đồng hương chúng ta, nên ngay đêm đó Đồng Hương hiện diện trong buổi họp đã góp ý kiến và đề nghị quý đồng hương vì Tinh thần và Danh dự Chung của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Bắc California hãy cùng tổ chức biểu tình phản đối tên Ca Nô DVH xuất hiện tại thành phố Milpitas.

Đề Nghị cùng quý Đồng Hương :

■ **Trưa ngày Thứ Bảy 24 tháng 11 năm 2018 lúc 12:00 trưa.**

**Biểu tình ngay tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Ấn Độ để biểu dương tinh thần và chuyển lá thư phản đối của Cộng Đồng chúng ta đến Ban Điều Hành Trung Tâm.**

**TRUNG TÂM SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG ẤN ĐỘ**

**525 LOS COCHES STREET**

**MILPITAS - CA 95035**

♦ Anh chị em Thanh Niên Thiện Chí sau khi biểu tình tuần hành bằng xe sẽ kéo lên hỗ trợ.

■ **Trưa ngày Chúa Nhật 25 tháng 11 năm 2018 lúc 12:00 trưa**

**Tiếp tục biểu tình ngay tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Ấn Độ để biểu dương Tinh thần và sự phẫn nộ của đồng hương trước sự có mặt của Ca Nô ĐVH tại Bắc California.**

♦ **Rất ước mong quý anh chị em tuần hành bằng xe sáng ngày Chúa Nhật cè cùng lên tham dự.**

■ **Trưa ngày Thứ Bảy 01 tháng 12 năm 2018 lúc 12:00 trưa**

**Tiếp tục biểu tình ngay tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Ấn Độ để biểu dương Tinh thần và sự phẫn nộ của đồng hương trước sự có mặt của Ca Nô ĐVH tại Bắc California**

■ **CHIỀU NGÀY CHÚA NHẬT 02 THÁNG 12 LÚC 5:00 CHIỀU**

**TỔNG BIỂU TÌNH**

**TẠI TRUNG TÂM SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG ẤN ĐỘ**

**525 LOS COCHES STREET**

**MILPITAS - CA 95035**

**VÌ DANH DỰ CHUNG CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỶ NẠN CỘNG SẢN BẮC CALI**

**KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG HƯƠNG, QUÝ HỘI ĐOÀN, ĐOÀN THỂ BẮC CALIFORNIA CÙNG PHỐI HỢP THAM DỰ ĐỂ NHỮNG CỘNG ĐỒNG BẠN (NHẤT LÀ CỘNG ĐỒNG ẤN ĐỘ) NHÌN THẤY TINH THẦN CHỐNG CỘNG CỦA CHÚNG TA.**

**VÌ VIỆC CHUNG – WE ARE ONE!**

Trân trọng thông báo và Kính mời!

T.M. Quý Anh Chị đề nghị.

BĐQ Trần Song Nguyên